

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 19  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XX  
về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024  
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

-----

Ngày 09/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (họp mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; cho ý kiến về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Hội nghị nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Năm 2024, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,78%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 86,1 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt 15.615 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 43,1% GRDP; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện. Đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, nhất là chú trọng quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được triển khai khẩn trương, nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn lực chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm chủ lực. Sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa cao. Tốc độ đổi mới công nghệ chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trong thực thi nhiệm vụ vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu sát, thiếu kịp thời; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội có lúc, có việc thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác dân vận; một số vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời...

2. Hội nghị đã thống nhất trong năm 2025 cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1 - Tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ chưa hoàn thành, những chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, nhân sự và công tác phục vụ để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Đồng thời, hoàn thành việc tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 và Công văn số 22-CV/BCĐ ngày 05/12/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng tiến độ, không chờ đợi, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân.

2.2 - Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 20/9/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,6 - 8,5%, phấn đấu GRDP đạt mức cao nhất là 8,5%.

2.3 - Tiếp tục chỉ đạo nắm chắc tình hình, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch

chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục, sớm khởi công các dự án, công trình đã được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhất là các dự án, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, Khu bến cảng Phù Mỹ, Đường cát hạ cánh số 2 (Cảng hàng không Phù Cát)...; đồng thời, rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định. Chú trọng chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm theo kế hoạch.

2.4 - Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại, thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Tổ chức, quản lý tốt các kênh lưu thông hàng hóa; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả và bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tạo khan hiếm, nâng giá bất hợp pháp trên địa bàn, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác, liên kết phát triển du lịch; tập trung đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế; đẩy mạnh công tác thu bảo đảm hoàn thành dự toán năm, đáp ứng nhu cầu chi cho phát triển và chi thường xuyên. Bảo đảm chi ngân sách theo đúng quy định; triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không thật sự cấp thiết.

2.5 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai hiệu quả các vụ sản xuất trong năm 2025. Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trang trại, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học. Tập trung phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng và thị trường tiêu thụ các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

2.6 - Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024 -

2025. Đẩy mạnh chuyên giao, ứng dụng, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa; Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ Long Vân tại thành phố Quy Nhơn. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh. Tập trung triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình, kế hoạch về giảm nghèo, xóa nhà ở dột nát, nhà tạm, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội.

2.7 - Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số hành chính.

2.8 - Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và phòng, chống cháy, nổ.

Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Xây dựng và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

2.9 - Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ngăn chặn, xử lý hiệu quả các thông tin xấu, độc. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng và tổ chức thực

hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025; kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cấp ủy xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, nhất là những cán bộ liên quan đến nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.10 - Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian đến. Chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp; tổng hợp các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Hội nghị cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giao Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Nội dung.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Vụ ĐPPI-Văn phòng Trung ương Đảng
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành,  
Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- CPVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



**Hồ Quốc Dũng**

